

อนาคต PTT กับ CEO ใหม่ กำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ทันหุ้น - “ชาญศิลป์” กุมบังเหียน
เครือ PTT เน้นโปร่งใสตรวจสอบได้
ยอมรับนักลงทุนกังวลกฎหมายการผูกขาด
ธุรกิจกีดกันราคาหุ้น ยืนยันต้อง “เปลี่ยน”
มาสู่ธุรกิจใหม่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พร้อม
ใช้นวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าสูง แยมเหลือพิจารณา 2 พันธมิตร
ร่วมประมูลรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบิน
สรุปสิ้นเดือนนี้ประเมินราคาน้ำมัน
70-80 ดอลลาร์! → → → **อ่านหน้า 2**

➔ อนาคต PTT (ต่อจากหน้า 1)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดวิสัยทัศน์การบริหาร
จัดการในเครือ PTT ด้วยนโยบาย “Change :
เปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ผ่านการดำเนินงาน 6
ด้าน ได้แก่ 1.ความซื่อสัตย์ ดำเนินการโดยคำนึง
ถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล 2.นำ
เทคโนโลยี, นวัตกรรม, และแนวความคิดใหม่ มา
สรรค์สร้างให้เกิดการลงทุนในทุกธุรกิจให้มีศักยภาพ
สูงสุด 3.ขยายความร่วมมือทั้งภายในองค์กร,
คู่ค้า, ประชาชน เพื่อเพิ่มความมั่นคงและยั่งยืนของ
ระบบเศรษฐกิจ 4.ทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชน
และสังคม 5.อนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ 6.สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ พร้อม
สานต่องานในองค์กรและปรับตัวรับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง

“เครือปตท.เรถือเป็นฐานรากของระบบ
เศรษฐกิจ ทั้งน้ำมัน ไฟฟ้า พลาสติก ก๊าซ ฯลฯ

มีหน้าที่สร้างความมั่นคงให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อโลกเริ่มหันเข้าสู่พลังงานสะอาด ไปโอตีสเซลล์ พลังงานทางเลือกเราก็ต้องปรับตัวควบคู่การปรับเปลี่ยนโดยนำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนศักยภาพทางธุรกิจเป็นการต่อยอดสร้าง S-Curve ใหม่ๆ รวมถึงมองหาโอกาสการลงทุนขยายฐานธุรกิจกระจายความเสี่ยงออกไป" นายชาญศิลป์ กล่าว

● ไม่กังวลราคาหุ้น

นายชาญศิลป์ กล่าวถึงราคาหุ้น PTT ที่ปรับตัวผันผวนในระยะที่ผ่านมา คาดว่านักลงทุนกังวลประเด็นทางกฎหมาย และการผูกขาดทางธุรกิจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ พร้อมยืนยันว่าเครือ PTT ยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเมื่อตนเข้ามารับหน้าที่บริหารแล้ว จะเพิ่มบทบาทในการกำกับดูแลบริษัทที่ PTT ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายชาญศิลป์ ระบุว่า จะให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา ต่อยอดการผลิตทุกสายผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำมันคุณภาพสูง, เม็ดพลาสติก, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี, ก๊าซ ฯลฯ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทุกด้าน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทในเครือก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

● ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูง

นายชาญศิลป์ คาดการณ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกช่วงที่เหลือของปีว่า น่าจะเคลื่อนไหวระหว่าง 70-80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากการควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศโอเปก, การคว่ำบาตรอิหร่าน, รวมถึงกรณีของลิเบียและไนจีเรียที่ยังมีปัญหาคความไม่สงบภายในประเทศ อย่างไรก็ตามคาดว่าสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มกำลังการผลิตเชลล์ออยล์ รวมถึงก๊าซธรรมชาติออกสู่ตลาดมากขึ้น

พร้อมกันนี้ได้กล่าวถึงการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียหลังถอนคำฟ้องคดีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรั่วจากแหล่งมอหนารา ในออสเตรเลียไหลเข้าสู่ทะเลติมอร์ว่า เมืองต้นเครือ PTT จะยังคงชะลอแผนการลงทุนใหม่ อย่างไรก็ตามยังมองประเทศอินโดนีเซียเป็นลูกค้าสำคัญทั้งน้ำมัน, เม็ดพลาสติก, และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ

"เศรษฐกิจในประเทศอินโดนีเซียยังขยายตัวได้อีกมาก จึงยังมีความต้องการน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอย่างต่อเนื่อง แต่เราจึงเน้นการส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงน้ำมันไปขายมากกว่าการเข้าไปลงทุน ส่วนธุรกิจด้านหินที่เราลงทุนอยู่ก็ยังคงดำเนินต่อไป แต่การลงทุนใหม่เราต้องศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน" นายชาญศิลป์ กล่าว

● ลุ้นเลือกพันธมิตรรถไฟฟ้า-ใต้ดิน

นายชาญศิลป์ ยังได้กล่าวถึงเรื่องการประมูลรถไฟฟ้าเส้นทางเชื่อม 3 สนามบิน ว่า PTT ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยจะร่วมทุนกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและทำธุรกิจรถไฟฟ้ายูแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาได้คัดเลือก 2 ราย จาก 10 ราย และเป็นเอกชนที่ทำธุรกิจรถไฟฟ้านดิน-ใต้ดินและเป็นบริษัทไทย จากนั้นจะนำเรื่องเข้าประชุมบอร์ด PTT ในวันที่ 28 กันยายน 2561 หรืออย่างช้าไม่เกินต้นตุลาคม ทันทกำหนดยื่นซองประมูลรถไฟฟ้า ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

"ถ้ามองธุรกิจของ PTT ส่วนใหญ่จะอยู่ในโซน EEC และถ้า PTT ทำ Logistic ได้ ก็จะสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานต่างๆ ไปได้มาก ขณะเดียวกันเราก็ต้องพิจารณาร่วมธุรกิจกับผู้ที่มีประสบการณ์ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาผู้ที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอบอร์ดทั้งบอร์ด PTT และบอร์ด บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) เพราะจะเป็นผู้เข้าร่วมกลุ่มประมูล" 